

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐND-PC

Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2021

V/v trao đổi một số vấn đề liên quan
đến quy trình thủ tục xây dựng,
ban hành Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân Tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thời gian qua, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã được cấp có thẩm quyền đặc biệt quan tâm, chú trọng. Ủy ban nhân dân Tỉnh có nhiều cố gắng và trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp. Hội đồng nhân dân Tỉnh luôn thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến của đại biểu, cử tri và của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xem xét đánh giá tác động trên các lĩnh vực để có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các Nghị quyết đã ban hành.

Vừa qua, khi có ý kiến của Sở Tư pháp (Công văn số 1241/STP-XD&KTVBQPPL ngày 22/9/2021 về việc kiến nghị một số nội dung quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp thứ 2 khóa X, gửi đến Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh). Qua kiểm tra các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh khẳng định Nghị quyết ban hành đúng theo thẩm quyền được giao, nội dung không trái pháp luật, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hoặc mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Bên cạnh, có một số Nghị quyết còn sai sót về thao tác biên tập, kỹ thuật trình bày, căn cứ ban hành, thể thức, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo các Ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh thực hiện công tác tự kiểm tra theo quy định, cân nhắc việc đính chính khi xét thấy cần thiết.

Tuy nhiên, qua ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp (Công văn số 1241 nêu trên) cho thấy, trong việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn (trong đó có Sở Tư pháp) tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh trình ban hành các Nghị quyết cho Hội đồng nhân dân Tỉnh có mặt chưa phù hợp, chưa đúng theo quy định hiện hành. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm chỉ đạo một số vấn đề sau đây:

1. Lãnh đạo chặt chẽ đảm bảo thực hiện theo quy trình, trình tự, hồ sơ thủ tục xây dựng dự thảo, trình ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh cho các kỳ họp Hội đồng nhân dân đúng theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phối hợp thẩm định, xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh. Đối với những Nghị quyết đã ban hành nhưng còn thiếu hồ sơ, thủ tục pháp lý (nhất là hồ sơ thẩm định như ý kiến của Sở Tư pháp), đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các ngành liên quan rút kinh nghiệm, tự rà soát khắc phục.

3. Chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp trong việc tham gia quá trình tham mưu, phối hợp, thẩm định hồ sơ trình Nghị quyết; trách nhiệm khi tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Tỉnh với tư cách thành viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, không để tiếp diễn tình trạng Nghị quyết vừa ban hành, Giám đốc Sở Tư pháp lại có văn bản góp ý chưa đúng tính chất một số nội dung, kiến nghị không đúng thẩm quyền, gửi nhiều nơi chưa rõ mục đích.

Ủy ban nhân dân Tỉnh cũng cần yêu cầu làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền của Giám đốc Sở Tư pháp khi Sở ban hành văn bản số 1265/STP-HCTP&BTTP ngày 30/9/2021 có nội dung yêu cầu ngành cấp huyện không thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Vì trách nhiệm chung, rất mong Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm chỉ đạo, sớm có ý kiến phản hồi để Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, PC.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thắng